



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กรมการปกครอง

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีเนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง</p>	<p>๑. ให้กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซาก ให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้กำกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ ฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที</p> <p>๓. ให้ศึกษาประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร กำกับดูแลให้กลุ่มผู้เลี้ยงและผู้ส่งออกสุกรในพื้นที่ ปฏิบัติตาม ประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ให้ความสำคัญกับการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๕. ออกตรวจสินค้าในพื้นที่ กำกับดูแลมิให้มีการจำหน่ายสินค้าเกินราคา กักตุน และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๒ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง..วิถีใหม่”</p>	<p>๑. กรมการปกครอง ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คือ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สำนักงานออกหนังสือผ่านแดน ขอเนิ่นย้าให้ปลัดจังหวัด และ นายอำเภอ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ชักซ้อม ดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัครและผลการดำเนินงานในระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.</p> <p>๒. ให้ ผตปค. ช่วยกำกับแนะนำ โดยนำตัวอย่างผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรับใช้ดำเนินการ</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>ผตปค.</p>
<p>๑.๓ การขยายเวลาการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในเขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด -๑๙</p>	<p>- การขยายเวลาการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในเขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่ง ศบค. ที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๑. การยกเว้นค่าธรรมเนียม การทะเบียนราษฎร และ บัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒. การลดค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนครอบครัว และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>ขอเน้นย้ำให้นายอำเภอ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด ให้แจ้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย</p>	
<p>๑.๔ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง ที่ทำการปกครองจังหวัดและอำเภอ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๖.๒๔ รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ ๕๕.๗๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๘.๑๕</p> <p>๒. ให้อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการงบลงทุนขนาดใหญ่ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลา ให้ส่งคืนงบประมาณให้กรมการปกครอง</p>	<p>สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ</p> <p>อำเภอ</p>
<p>๑.๕ การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง หมอกควัน ไฟป่า</p>	<p>ให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๒. ให้ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง</p> <p>๓. ให้เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ</p> <p>๔. ให้สอดส่อง ทำความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน</p> <p>๕. ให้สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>- ให้นายอำเภอดำเนินการในเรื่อง ITA ตามที่กรมได้จัดการอบรมเนื่องจากในปีนี้ ป.ป.ช. จะประเมินผลการดำเนินงานเรื่อง ITA ในระดับอำเภอ และให้กำกับดูแล อปท. ในพื้นที่ให้ดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ประสานงานกับ ป.ป.ช. จังหวัด หรือ ป.ป.ท. ในพื้นที่</p>	<p>นายอำเภอ</p>
<p>๑.๗ การดูแลสุขภาพ และขวัญกำลังใจของฝ่ายปกครองในพื้นที่</p>	<p>- ให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงดูแลสุขภาพ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคลากรทุกภาคส่วนของฝ่ายปกครอง</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๑.๘ สมาชิกองอาจอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>๑. ให้ตรวจสอบดูแลติดตามกำกับ สิทธิประโยชน์ของกำลังพล อส. ให้ครบถ้วน</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ให้ดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล อส. ชุดคุ้มครองตำบลให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับภาคสนาม</p> <p>๓. ให้บรรจุสั่งใช้กำลังพลพื้นที่ที่อัตราร่วงลงจากการเสียชีวิตหรือการลาออก</p> <p>๔. ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกฐานปฏิบัติการให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสถานการณ์ และให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของชุดคุ้มครองตำบลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอพร้อมทั้งสนับสนุนในเรื่องต่างๆ</p> <p>๕. ให้กำลังพลเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาในทันทีที่ได้รับการรายงานข่าวสาร</p> <p>๖. ให้ ศปก. อำเภอจัดสรรงบประมาณ อารุญยุทธูปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ที่กรมการปกครองสนับสนุนให้ ชคต. ให้ครบถ้วน และจัดระบบการควบคุม การดูแล การเก็บรักษา ให้เป็นมาตรฐานรวมถึงตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่าให้เกิดเหตุการณ์</p> <p>๗. ให้นายอำเภอในฐานะ ผอ.ศปก. อำเภอ ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๖๑ ชคต. เร่งรัดปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ชคต. ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ</p> <p>๘. การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง ชคต. ชรบ. กม. และประชาชนในพื้นที่ ให้พยายามเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ให้ใช้ประชาชนเป็นหลักในการหาข่าวติดต่อประสานงาน โดยการสร้างความศรัทธากับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเป็นฝ่ายเรา</p>	<p>พื้นที่ ๓ จังหวัดจชต. และ ๔ อำเภอของจ.สงขลา</p>
<p>๑.๙ สวัสดิการของ ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรนอกสำนักทะเบียน</p>	<p>- ให้ สน.บท. ดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและบัตรนอกสำนักทะเบียน</p>	<p>สน.บท.</p>
<p>๑.๑๐ การปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่านของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่</p>	<p>- การปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่านของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ สน.อส. สรุปประเด็นประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ให้ศึกษาเข้าใจได้ง่าย สั้นกระชับและครอบคลุม โดยจัดทำเป็น PowerPoint ว่ากระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการอย่างไร จังหวัด/อำเภอต้องดำเนินการอย่างไร และช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมายจะต้องทำอย่างไร สำหรับการประชุมชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>๒. ให้ สน.อส. จัดทำหนังสือหรือวิทยุชี้แจงการปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่านของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ โดยใช้ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การ</p>	<p>สน.อส.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>บำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ให้จังหวัด/อำเภอ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หากช่วงนี้มีการจับกุมเกี่ยวกับคดียาเสพติด ซึ่งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท.</b> (ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์) ๒.๑ การสอบชำนาญการพิเศษ</p>	<p>- ให้ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษ จัดทำผลงานตามประกาศของกรมการปกครอง พร้อมทั้งดูแลสุขภาพและเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้สอบผ่าน ข้อเขียน</p>
<p>๒.๒ การบริหารงานงบประมาณ</p>	<p>- ให้สำนัก/กอง จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด</p>	<p>สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p><b>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.บท.</b> (นายสมยศ พุ่มน้อย) ๓.๑ การประกาศหลักเกณฑ์จัดตั้ง ยุบ หรือควมรวมสำนักทะเบียนฯ ปี ๒๕๖๔</p>	<p>- เพื่อให้การจัดตั้ง ยุบ หรือควมรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักทะเบียนกลางได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบ หรือควมรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ศึกษาทำความเข้าใจและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (หนังสือ สำนักทะเบียนกลาง ที่ มท๐๓๐๙.๕/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)</p>	<p>นายทะเบียน จังหวัด ทุกจังหวัด</p>
<p>๓.๒ การจัดสรรเงินกองทุนบริหารจัดการทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวของ กรมการปกครอง</p>	<p>- การจัดสรรเงินกองทุนบริหารจัดการทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวของ กรมการปกครอง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในการปฏิบัติงาน ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว รวม ๔ เดือน คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับการโอนว่าถูกต้องตรงตามบัญชีการโอนหรือไม่ แล้วตอบรับยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับการโอนเป็นหลักฐานใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นให้รายงานผลการเบิกจ่าย ตามแบบรายงานการเบิกจ่าย เงินกองทุนและตามแบบทะเบียนการเบิกจ่าย (แบบ ๓.๑/๓.๒) (หนังสือ กรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท๐๓๐๙/ว ๑๙๗๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕)</p>	<p>จังหวัด</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p><b>๔. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ</b></p> <p>๔.๑ วช. : การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. รายการที่ไม่ปรากฏผลการดำเนินการในระบบ e-GP ขอให้พิจารณาระงับหรือชะลอการดำเนินการรายการงบลงทุนที่จะไม่สามารถก่องหนผู้กัพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ พร้อมแจ้งส่งคืนงบประมาณให้แก่กรมการปกครอง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕)</p> <p>๒. รายการที่อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้กัพันให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๕ หากพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการที่ทำให้ไม่สามารถก่องหนผู้กัพันได้ภายในกำหนด ขอให้พิจารณาส่งคืนงบประมาณให้แก่กรมการปกครองทันที (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๔๒๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕)</p> <p>๓. จังหวัด/อำเภอ ที่มีหนังสือยืนยันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขอให้เร่งรัดก่องหนผู้กัพัน พร้อมบันทึก PO ในระบบ GF-MIS ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มกราคม ๒๕๖๕ และหากมีงบประมาณคงเหลือขอให้ส่งคืน กรมการปกครองทันที (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๕๓๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕)</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๒ วช. : การสำรวจความพร้อมสำหรับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์</p>	<p>- จังหวัด/อำเภอ ที่มีความประสงค์ขอให้ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ ปค.(วช.) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือ ปค. ที่ มท.๐๓๐๕.๒/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๔.๓ ศบค.ปค. : การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	<p>- การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การรายงานข้อมูลในระบบ Thai QM 2021 ให้บันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM 2021 และส่งให้ ศบค.ปค. ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน ให้ปรับข้อมูลโรงพยาบาลสนามในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายหมู่บ้าน ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ให้ถอดบทเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ รวบรวมค่างานจัดเก็บผลการดำเนินงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ รายงานให้ ศบค.ปค. ทาง dopacovidcenter@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือ ศบค.ปค. ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๐๗๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>